



ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักสื่อสารสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนการบริหาร

โทร. 0-2283-5016-7 โทรสาร 0-2281-5648 www.bot.or.th

ฉบับที่ 37/2551

เรื่อง แลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนสิงหาคม 2551

ภาวะเศรษฐกิจในเดือนสิงหาคม 2551 โดยรวมชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้า โดยเครื่องชี้การอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลง เช่นเดียวกับการส่งออกและการนำเข้า สำหรับเครื่องชี้ด้านอุปทาน ผลผลิตและราคาพืชผลสำคัญที่ขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน ส่งผลให้รายได้เกษตรกรจากพืชผลสำคัญยังอยู่ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ตาม ผลผลิตอุตสาหกรรมชะลอตัวลงจากเดือนก่อน ในขณะที่การท่องเที่ยวชะลอตัวลงค่อนข้างมาก ส่วนหนึ่งเนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง

เสถียรภาพด้านต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ดีจากเงินสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูง แม้ว่าดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลด้านเสถียรภาพในประเทศ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับลดลงจากเดือนก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจในเดือนสิงหาคม 2551 มีดังนี้

1. **ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เบื้องต้น)** ขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 7.9 ชะลอตัวลงจากเดือนก่อน ตามการผลิตในหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า และหมวดยานยนต์ โดยเป็นการชะลอตัวจากอุปสงค์ต่างประเทศ เป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม หมวดการผลิตขยายตัวดี ได้แก่ หมวดอิเล็กทรอนิกส์ ที่ยังคงมีอุปสงค์จากต่างประเทศต่อเนื่อง สำหรับอัตราการใช้จ่ายการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในเดือนนี้อยู่ที่ร้อยละ 70.5 ทรงตัวจากเดือนก่อน

2. **ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน** ขยายตัวร้อยละ 7.2 จากระยะเดียวกันปีก่อน ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนตามภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาขายที่ และมูลค่าการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค ณ ราคาขายที่ ที่ขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม ปริมาณการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยังคงขยายตัวตามรายได้เกษตรกรที่อยู่ในเกณฑ์ดี สำหรับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (ประมาณการ) ขยายตัวร้อยละ 3.8 จากระยะเดียวกันปีก่อน ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนตามมูลค่าการนำเข้าสินค้าทุน ณ ราคาขายที่ เป็นสำคัญ ขณะที่เครื่องใช้หมวดก่อสร้างยังคงหดตัวต่อเนื่อง

3. **ภาคการคลัง** รัฐบาลมีรายได้จัดเก็บ 199.1 พันล้านบาท หดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 11.9 จากรายได้ภาษีที่หดตัวร้อยละ 14.9 เป็นสำคัญ โดยเฉพาะภาษีฐานรายได้ที่หดตัวจากภาษีเงินได้นิติบุคคล เนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของการขึ้นชำระภาษีกำไรสุทธิ แต่วันสุดท้ายของการขึ้นชำระภาษีตรงกับวันอาทิตย์จึงได้มีการยืดระยะเวลาการขึ้นชำระภาษีมาเป็นวันที่ 1 กันยายน 2551 ทำให้รายได้จากภาษีดังกล่าวส่วนหนึ่งเลื่อนไปเดือนกันยายน สำหรับฐานการบริโภคหดตัวเล็กน้อยจากภาษีสรรพสามิตน้ำมันซึ่งเป็นผลจากมาตรการของรัฐบาล สำหรับดุลเงินสด รัฐบาลเกินดุล 7.7 พันล้านบาท ประกอบกับมีการกู้เงินในประเทศสุทธิ 32.7 พันล้านบาทและชำระคืนเงินกู้ต่างประเทศ 27.8 พันล้านบาท ทำให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนเพิ่มขึ้น 12.6 พันล้านบาท เป็น 139.8 พันล้านบาท

4. **ภาคต่างประเทศ** ดุลการค้า ขาดดุล 675 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. โดยการส่งออกและนำเข้าชะลอตัวลงจากเดือนก่อน การส่งออกมีมูลค่า 15,788 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ขยายตัวร้อยละ 15.5 ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนจากด้านปริมาณ เป็นสำคัญ โดยหมวดสินค้าเกษตร การส่งออกข้าวชะลอตัวทั้งราคาและปริมาณ ส่วนยางพาราชะลอตัวตามปริมาณเป็นสำคัญ หมวดสินค้าอุตสาหกรรมชะลอตัวตามการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อัญมณีและเครื่องประดับ คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องใช้ไฟฟ้า การนำเข้า มีมูลค่า 16,463 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ขยายตัวร้อยละ 26.9 ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนตามปริมาณการนำเข้าที่ชะลอตัวลงในทุกหมวด ยกเว้นทองคำที่เดือนนี้มีการนำเข้าเพิ่มขึ้นมากเนื่องจากราคาในตลาดโลกอ่อนตัวลง

เมื่อรวมกับดุลบริการ รายได้ และเงินโอนที่ขาดดุล 177 ล้านดอลลาร์ สรอ. ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล 853 ล้านดอลลาร์ สรอ. เงินทุนเคลื่อนย้ายสุทธิ¹ เดือนสิงหาคมเกินดุลสุทธิ 123 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นการเกินดุลสุทธิของภาคธนาคาร เป็นสำคัญ โดยรวมดุลการชำระเงินขาดดุล 850 ล้านดอลลาร์ สรอ. เงินสำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2551 อยู่ที่ 101.2 พันล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมียอดคงค้างการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ จำนวน 15.8 พันล้านดอลลาร์ สรอ.

5. อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ลดลงจากเดือนก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 6.4 โดยเป็นผลจากมาตรการของรัฐบาลและราคาน้ำมันที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ค่าน้ำประปา และค่าโดยสารสาธารณะทั้งในส่วนของการโดยสารประจำทางและรถไฟฟ้าที่ลดลงจากมาตรการของรัฐบาล ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานชะลอตัวลงมาอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ส่วนดัชนีราคาผู้ผลิตปรับตัวสูงขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนถึงร้อยละ 21.6 จากการปรับสูงขึ้นของดัชนีราคาในหมวดผลผลิตเกษตรกรรมเป็นสำคัญ

6. ภาคการเงิน เงินฝากของสถาบันรับฝากเงิน² (Depository Corporations) ขยายตัวร้อยละ 0.3 จากระยะเดียวกันปีก่อน แต่หากนับรวมการออกตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) ซึ่งมีลักษณะคล้ายการรับฝากเงินเข้าไปในเงินฝากแล้ว เงินฝากจะขยายตัวร้อยละ 3.6 จากระยะเดียวกันปีก่อน สำหรับสินเชื่อกฎหมายของสถาบันรับฝากเงินขยายตัวร้อยละ 11.3 จากระยะเดียวกันปีก่อนตามการเร่งตัวของสินเชื่อภาคธุรกิจ ขณะที่สินเชื่อภาคครัวเรือนยังขยายตัวต่อเนื่อง

ฐานเงิน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2551 ขยายตัวร้อยละ 10.5 จากระยะเดียวกันปีก่อน ขณะที่ปริมาณเงินตามความหมายกว้าง (Broad Money) ขยายตัวร้อยละ 0.7 จากระยะเดียวกันปีก่อน อย่างไรก็ตาม ปริมาณเงินดังกล่าวยังไม่ได้นับรวมการออกตั๋วแลกเงิน โดยธนาคารพาณิชย์ ซึ่งหากรวมการออกตั๋วแลกเงินจะขยายตัวร้อยละ 4.0 จากระยะเดียวกันปีก่อน

อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงิน ปรับสูงขึ้นในช่วงปลายเดือนตามการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากร้อยละ 3.50 เป็นร้อยละ 3.75 ต่อปี ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2551 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วัน และอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารระยะ 1 วัน เฉลี่ยสูงขึ้นจากเดือนก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 3.54 และ 3.52 ต่อปี ตามลำดับ

ในช่วงวันที่ 1-26 กันยายน 2551 อัตราดอกเบี้ยธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วัน และอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารระยะ 1 วัน ทรงตัวใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3.75 และ 3.74 ต่อปี ตามลำดับ

7. อัตราแลกเปลี่ยนและดัชนีค่าเงินบาท ในเดือนสิงหาคม 2551 ค่าเงินบาทเฉลี่ยอยู่ที่ 33.86 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงจากค่าเฉลี่ยในเดือนกรกฎาคมที่ 33.50 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากความเชื่อมั่นในค่าเงินดอลลาร์ สรอ. ปรับดีขึ้น ประกอบกับผู้นำเข้ายังมีความต้องการซื้อดอลลาร์ สรอ. และนักลงทุนต่างชาติยังขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไทยอย่างต่อเนื่อง ส่วนดัชนีค่าเงินบาท (NEER) ปรับแข็งค่าขึ้นจากเดือนก่อนที่ระดับ 75.68 มาเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 76.46 แม้ว่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. แต่ยังคงแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่น ๆ ในภูมิภาค

ในช่วงวันที่ 1-26 กันยายน 2551 อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์ สรอ. เฉลี่ยอ่อนลงมาอยู่ที่ 34.32 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ตามค่าเงินภูมิภาค ประกอบกับความต้องการซื้อดอลลาร์ สรอ. ของผู้นำเข้าและการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่อง

ธนาคารแห่งประเทศไทย

30 กันยายน 2551

ข้อมูลเพิ่มเติม: พรรณพิลาส เรืองวิสุทธิ

โทร. 0-2283-5648, 0-2283-5639

e-mail: pumpilay@bot.or.th

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่มองการณ์ไกล พนักงานมีความสามารถสูง
และอุทิศตนเพื่อดูแลเศรษฐกิจให้ผ่านพ้นความผันผวนได้อย่างราบรื่น

¹ เงินทุนเคลื่อนย้ายสุทธิในเดือนล่าสุดเป็นข้อมูลเร็วเบื้องต้นซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขในเดือนถัดไป

² สถาบันรับฝากเงิน หมายถึง สถาบันรับฝากเงินทุกประเภท ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ข้อมูลปัจจุบันยังไม่นับรวมสหกรณ์ออมทรัพย์ และกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Mutual Funds)